
Tillaga til 464. fundar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 5. nóvember 2020

Tillaga frá 1128. fundi bæjarráðs, sem fram fór þann 2. nóvember 2020, um að bæjarstjórn 
samþykki samþykki beiðni Gunnukaffis ehf.

16. Beiðni um greiðslu kostnaðar í kjölfar snjóflóða á Flateyri - 2020100110
Lagt fram bréf Ingibjargar Guðmundsdóttur og Helenu Jónsdóttur, f.h. Gunnukaffis ehf., dags. 
30. október 2020, þar sem óskað er að sveitarfélagið greiði ýmsan kostnað sem til féll í kjölfar 
snjóflóðanna á Flateyri í janúar 2020.
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja beiðni Gunnukaffis ehf.


